



## กรุงเทพประกันภัย พอเพียง+แบ่งปันสังคม

กรุงเทพประกันภัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่บริษัทฯ ได้รับพระราชทานครุฑตราตั้งจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2547 ซึ่งถือเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ด้วยตราตั้งพระราชทานนี้ ประดุจเอกสารที่รับรองว่าบริษัทฯ ประกอบธุรกิจการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม อันทรงคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับของประชาชน ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยมาเกือบ 70 ปี บริษัทฯ ได้น้อมนำกระแสพระราชดำริส แนวทางตามโครงการพระราชดำริ ตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่สำคัญยิ่ง นำมายึดถือปฏิบัติให้ภายในองค์กร ด้วยการร่วมทำความดีปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทำงานและให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เอาใจเขามาใส่ใจเรา ด้วยเห็นว่สิ่งเหล่านี้จะทำให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

**ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)** กล่าวว่า พระราชดำริเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็เป็นข้อสำคัญอีกประการหนึ่งที่ คุณชัย ไสภณพนิช ประธานกรรมการ ได้น้อมนำมาปฏิบัติและใช้ในการดำเนินธุรกิจจวบจนถึงปัจจุบัน

*“ความหมายของคำว่า ‘พอเพียง’ ไม่เพียงแต่จะหมายถึงเรื่องของการใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ไม่เกินตัว ไม่เบียดเบียนไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแล้ว แต่คุณชัยยังให้ความสำคัญถึงความซื่อตรง ซื่อตรง และรู้จักแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย และนำมาถ่ายทอดสู่ผู้บริหารและพนักงานให้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาใช้ยึดเป็นแนวทางในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดสิ่งสม ไปยังรุ่นสู่รุ่นเรื่อย ๆ ไป ด้วยเห็นถึงความเป็นปรัชญาแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง”*

นอกจากการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วกรุงเทพประกันภัยยังมีเจตนารมณ์ที่จะมอบสิ่งดี ๆ สู่สังคม ด้วยตระหนักอยู่เสมอว่าการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาสังคมเป็นภาระหน้าที่สำคัญที่พึงกระทำควบคู่ไปกับการขยายการค้าดำเนินธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อสร้างความเจริญให้แก่เศรษฐกิจโดยรวมประเทศ ซึ่งโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านที่มีมากกว่า 4,000 โครงการ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่บริษัทฯ ในการสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างมากมายที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งการส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม



พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ พัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม และด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

โดยเฉพาะด้านการศึกษา กรุงเทพประกันภัยได้ให้การสนับสนุนโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนอย่างมหาศาล โดยได้ให้การสนับสนุนผ่านมูลนิธิที่สำคัญภายใต้การดำเนินงานของโครงการในพระราชดำริมาตั้งแต่ปี 2525 ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาถึง 34 ปี ได้แก่

**มูลนิธิอานันทมหิดล** ดำเนินการส่งเสริมทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถ ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศถึงขั้นสูงสุด เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่างๆ ได้กลับมาพัฒนาประเทศไทย เช่น แผนกแพทยศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เป็นต้น

**มูลนิธิชัยพัฒนา** ซึ่งดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนในการจัดสร้างโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 4 โรงเรียน ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2550-2551 รวมทั้งดำเนินงานด้านการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการกักตุนน้ำชัยพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และด้านการพัฒนาสังคม รวมถึงด้านพลังงาน อาทิ โครงการทดสอบใช้น้ำมันไบโอดีเซลสำหรับการเกษตรและยานพาหนะ โดยบริษัทฯ ทุ่มเทเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

**โครงการบัณฑิตคืนถิ่น** เป็นการดำเนินงานตามพระปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้มีโอกาสนำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเอง เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว และชุมชนต่อไป

โครงการทุนการศึกษากรุงเทพประกันภัย ระดับอุดมศึกษา บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 20 ปี

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน บริษัทฯ ได้สนับสนุน

ตำรา หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และพัฒนาห้องสมุดให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมการอ่าน ใน จ.สกลนคร และ จ.มุกดาหาร ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2540 - ปัจจุบัน

โครงการพัฒนาและส่งเสริม

ทักษะพนักงาน บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงาน เพื่อโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานทุกคนให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ตอบสนองกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัทฯ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น การสอนหน้างานจริง (On the Job Training) การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-learning) ผ่านระบบ E-learning การอบรมภายในห้องเรียน หรือการนำพนักงานที่มีความชำนาญในงานหรือพนักงานที่มากด้วยประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ (Expert Sharing) การฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ รวมถึงมีระบบพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นพนักงานเก่า เพื่อแนะนำแนวทางในการทำงาน การปรับทัศนคติ และการประพฤติปฏิบัติให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรของบริษัทฯ

บริษัทฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ จึงขอตั้งปณิธานว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม และปฏิบัติตามแนวทางหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันได้แก่ 1. “ระเบิดจากข้างใน” การมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และต่อยอดไปสู่ความเข้มแข็งแก่คนในสังคม ดังจะเห็นได้จากโครงการส่งเสริมด้านการศึกษาของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี 2. “องค์กรรวม” บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนการบริหารงานแบบบูรณาการที่มีวิธิต่างกันขององค์กร 3. “การมีส่วนร่วม/ประโยชน์ส่วนรวม” โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ 4. “ขาดทุน คือ กำไร” หมายรวมถึง การให้หรือการเสียสละเป็นการกระทำอันมีผลกำไร ซึ่งกรุงเทพประกันภัยได้มีการจัดตั้งมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เพื่อรับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมดำเนินงานในโครงการต่างๆ เพื่อ

สร้างประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

5. “เศรษฐกิจพอเพียง” บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจมาเกือบ 70 ปี ตามที่ได้กล่าว

ข้างต้น 6. “ปลูกป่าในใจคน” คือการเสริมสร้างพื้นฐาน

จิตใจให้คนมีจิตสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์

สุจริต เรื่องนี้บริษัทฯ ได้มีการปลูกจิตสำนึก

ให้แก่พนักงานทุกระดับให้มีคุณธรรม

ทำงานด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์มา

โดยตลอด โดยยึดหลักการมาจาก

ที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

อย่างชัดเจน 7. “การให้” เป็น

อีกสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารของเรา

เน้นย้ำอยู่เสมอว่านอกจากจะ

ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วยังต้อง

รู้จักแบ่งปันให้แก่ผู้ขาดโอกาส

โดยส่งเสริมให้เกิดจิตอาสาแก่

พนักงานทุกระดับ

นอกจากหลักการทรงงาน

ที่กรุงเทพประกันภัยนำมาปลูกฝัง

ให้พนักงานยึดถือปฏิบัติในการทำงาน

แล้ว บริษัทฯ จะได้สืบสานโครงการใน

พระราชดำริอีกหลากหลายโครงการที่ได้

ดำเนินกิจกรรมมาแล้วที่ผ่านมาจนจนถึง

ปัจจุบันและจะดำเนินต่อไปในอนาคต ซึ่งในวาระ

พิเศษที่บริษัทฯ จะครบรอบ 70 ปีของการดำเนินงาน

ยังได้จัดโครงการต่างๆ ที่เน้นให้ความสำคัญกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอีกหลาย

โครงการ เช่น โครงการมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่

โรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาค, โครงการบริจาคโลหิตให้แก่

สภาอากาศไทย, โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่,

การสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรมร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ,

โครงการสนับสนุนการสร้างตึกโรคหัวใจเพื่อแผ่นดิน

รพ.สกลนคร, โครงการสร้างห้องน้ำสะอาดเพื่อน้อง

70 โรงเรียน, โครงการนำดื่มสะอาดเพื่อน้องโดยมอบ

เครื่องกรองน้ำ 70 โรงเรียน, สนับสนุนมูลนิธิ

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

แห่งชาติ เป็นต้น

“โครงการต่างๆ เหล่านี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น

ตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวม และ

ขออ้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อตอบ

สนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน พร้อมให้คำมั่น

ว่าจะร่วมสร้างสรรค์ทำความดีแก่สังคมตลอดไปและร่วมสร้างการเติบโต

ให้เศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป” ©

“  
ความหมายของคำว่า ‘พอเพียง’ ไม่เพียงแต่  
จะหมายถึงเรื่องของการใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น  
ไม่กินตัว ไม่เบียดเบียนไม่สร้างความเดือดร้อน  
ให้ผู้อื่นแล้ว ยังให้ความสำคัญถึง  
ความสุขจิต ซื่อตรง และรู้จักแบ่งปัน  
ให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย  
”

